

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้แนะนำให้ผู้เขียนศึกษาหลักความพอสมควรแก่เหตุ เพื่อนำมาเป็นหัวข้อในการจัดทำวิทยานิพนธ์ และให้ข้อคิดเห็นตลอดจนคำแนะนำต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้ให้ความเมตตาแก่ผู้เขียนในเรื่องต่าง ๆ ตลอดมา

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ และรองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ที่กรุณาได้รับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์และกรรมการวิทยานิพนธ์ และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทั้งสามท่าน คือ กรรมการร่างกฎหมายประจำคุณนิพนธ์ สะกิมี่ กรรมการร่างกฎหมายประจำ คุณวรวรรณชัย บุญบำรุง และผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง คุณโกมล จิรัชย์สุทธิกุล ที่กรุณาให้การสนับสนุนผู้เขียนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกระตุ้นเตือนให้ผู้เขียนเร่งทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ อีกทั้งยังให้ความเอาใจใส่ดูแลผู้เขียนทั้งในด้านหน้าที่การงานและการศึกษา

ขอขอบคุณคุณเกวลี มโนภินิเวศ คุณกมลกานต์ ศรสวรรณ และคุณกรกช พร้อมสุวรรณ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านภาระงานและให้กำลังใจแก่ผู้เขียนจนทำให้ผู้เขียนอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณคุณเรวดี ขวัญทองยิ้ม ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เขียนจนทำให้ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในกลุ่ม 18 กุมภาพันธ์ และเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทุกท่านที่ห่วงใยให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและพี่ ๆ ที่สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลังทุกท่านที่ถามไถ่และให้กำลังใจในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ผู้เขียนขอขอบคุณบรรดาเพื่อน ๆ กลุ่มอุลตรากรุป สาคิตประสานมิตรที่ให้กำลังใจและรอคอยวันที่ผู้เขียนจะสำเร็จการศึกษา ขอขอบคุณพี่ ๆ และเพื่อน ๆ กลุ่มรพีพัฒน์ ที่ห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ผู้เขียน และขอขอบคุณพี่ ๆ สาขากฎหมายมหาชน รหัส 43 ที่เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจุฑาลักษณ์ จำปาทอง ที่มีอยู่ในวันที่ผู้เขียนมีความทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้เขียนในเรื่องต่าง ๆ มาโดยตลอด นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณคุณอมรรัตน์ เจือจาน ที่ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ

คุณอภิรดี สุทธิสมณณ์ ที่ค้นหาคำพิพากษาศาลปกครองให้ผู้เขียนใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบคุณคุณคุณนรินทร์ อธิธินทร สำหรับการแปลเอกสารบางส่วนให้แก่ผู้เขียน และขอแสดงความระลึกถึงคุณภาควงามิ ชุตติมานันท์วัน

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เขียนในการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการแก่นักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับการดำเนินการประสานงานด้านต่าง ๆ

สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ของผู้เขียนที่ห่วงใย เป็นกำลังใจ ให้ความรักและทำให้ผู้เขียนมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนทำให้ผู้เขียนจัดทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จ ขอขอบคุณแม่ที่หุงข้าวทำกับข้าวให้ผู้เขียนกินทุกมื้อตลอดยี่สิบเก้าปีที่ผ่านมา และกราบขออภัยที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้ารอวันที่ผู้เขียนจะสำเร็จการศึกษาด้วยความ เป็นกังวลตลอดระยะเวลาเจ็ดปี ขอขอบคุณคุณยายที่ได้จากผู้เขียนไปในระยะเวลาอันสมควร และหากมีความดีที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้อยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบความดีเหล่านั้นแก่น้องชายของผู้เขียนเพื่อให้เขาปราศจากโรคภัยทั้งปวง

ศรียรัตน์ งามนิสัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2550